

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

สำหรับในส่วนบทที่ 5 ของงานวิจัยฉบับนี้ จะกล่าวถึงเนื้อหาทั้งหมดของงานวิจัยในรูปแบบการรวบรวมและสรุปเนื้อหาสำคัญของงานวิจัยเข้าด้วยกัน ซึ่งได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ รวมทั้งยังกล่าวถึงตัวแปรต่าง ๆ ที่ใช้ในการศึกษาผลกระทบของปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย นอกจากนี้ในบทนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการกำหนดกรอบแนวคิดแบบจำลองที่ใช้ในการศึกษา ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา วิธีการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ประกอบด้วย การกำหนดประชากรที่ใช้ในการศึกษา และขนาดของกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งมีทั้งหมด 2 ขั้นตอน คือ

- 1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเพื่อให้ทราบถึงลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง และ
- 2) การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการทำการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย นั้นจะใช้แบบจำลองโพรบิท (Probit) และ โลจิต (Logit) เป็นแบบจำลองหลักในการศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปร ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้ ก) กลุ่มปัจจัยประเภทของอาชญากรรม ข) กลุ่มปัจจัยทางด้านสังคม ค) กลุ่มปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ง) กลุ่มปัจจัยทางการเมือง จากนั้นนำผลที่ได้มาตีความหมายโดยใช้ การวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) และได้อธิบายเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ รวมถึงการวิจัยและจริยธรรม

ซึ่งในบทสุดท้ายของการวิจัยขึ้นนี้จะทำการรวบรวมและสรุปเนื้อหาในส่วนที่สำคัญของงานวิจัยไว้ด้วยกัน โดยจะแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้ 1) องค์ความรู้จากวรรณกรรม 2) ช่องว่างองค์ความรู้เชื่อมโยงสู่วัตถุประสงค์ 3) ผลการวิจัยที่สำคัญ 4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 5) ข้อจำกัดของการวิจัย และ 6) แนวทางการวิจัยในอนาคต

5.1 องค์ความรู้จากวรรณกรรม

การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการค้าชายแดน ได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัย โดยทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วย 1) อาชญากรรม 2) สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม 3) อาชญากรรมและระบบเศรษฐกิจ 4) ประเภทของ

อาชญากรรม 5) การค้าระหว่างประเทศ 6) ทฤษฎีการค้าได้เปรียบโดยสมบูรณ์ (Absolute Advantage Theory) 7) ทฤษฎีการค้าได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ (Comparative Advantage Theory) 8) ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยใหม่ของเฮคเชอร์-โอห์ลิน (Heckcher และ Ohlin Theory) 9) การค้าชายแดน 10) ประโยชน์ของการค้าชายแดน 11) อุปสรรคของการค้าชายแดน 12) แบบจำลองสองทางเลือก (Binary Choice Models) 13) แบบจำลองโพรบิต (Probit) และโลจิต (Logit) 14) วิธีการประมาณค่าของแบบจำลองโดยการประมาณค่าความควรจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood) 15) การตีความหมาย และ 16) ความน่าเชื่อถือของแบบจำลอง (Goodness of Fit) ในส่วนของเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในครั้งนี้ จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรม และเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน

5.2 ช่องว่างองค์ความรู้เชื่อมโยงสู่วัตถุประสงค์

จากการรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถสรุปได้ว่ามีผู้ที่ได้ศึกษาวิจัยในเรื่องของอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ หรือการทำการค้าบริเวณชายแดนในพื้นที่ต่าง ๆ อยู่เพียงเล็กน้อย ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมาจะเน้นศึกษาถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ ที่เกิดอาชญากรรม หรือการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น ๆ ผลกระทบต่อต้นทุนทางสังคม เป็นต้น การศึกษาถึงซึ่งปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงยังเป็นเรื่องที่ยังใหม่ และเป็นที่ยอมรับกันว่าปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรง และกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมาก หรืออาจรวมถึงระบบเศรษฐกิจของด้วยเช่นกัน อีกทั้งไม่มีงานวิจัยชิ้นใดที่ได้ทำการศึกษาถึงปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานการค้าบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียของผู้ประกอบการ ฯ ภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ดังกล่าว ดังนั้นจึงทำให้เห็นว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่ได้ทำการศึกษาเรื่องดังกล่าว ส่วนเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงที่ผ่านมา ยังไม่ได้มีการใช้แบบจำลองโพรบิต (Probit) และโลจิต (Logit) เป็นเครื่องมือในการวิจัยอย่างแพร่หลายมากนัก ซึ่งการศึกษาวินิจฉัยครั้งนี้เพื่อมุ่งหวังที่จะได้ทราบถึงผลกระทบของปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลกระทบต่อการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย อีกทั้งยังรวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถกระทบต่อการทำงานการค้าบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียเช่นกัน

5.3 ผลการวิจัยที่สำคัญ

ในส่วนของผลการวิจัยจากการศึกษาเรื่อง ผลกระทบของปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการค้าชายแดน สามารถสรุปได้ 2 ประเด็นหลักดังนี้

5.3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการ

ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปที่ได้จากแบบสอบถามพบว่า ผู้ประกอบการ ๗ ในจังหวัดยะลาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 231 คน โดยมีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 133 คน และมีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจน้อยกว่า 11 ปี จำนวน 316 คน ซึ่งระดับการศึกษานั้นอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 135 คน ผู้ประกอบการ ๗ ส่วนใหญ่มีรายได้จากผลประกอบการเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท จำนวน 241 คน

ในจังหวัดปัตตานีพบว่า ผู้ประกอบการ ๗ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายจำนวน 228 คน โดยมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 146 คน มีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจน้อยกว่า 11 ปี จำนวน 312 คน และมีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 166 คน ซึ่งผู้ประกอบการ ๗ ส่วนใหญ่มีรายได้จากผลประกอบการเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท จำนวน 296 คน

ในจังหวัดสงขลาพบว่า ผู้ประกอบการ ๗ ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำนวน 169 ซึ่งมีอายุระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 139 คน และมีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจน้อยกว่า 11 ปี จำนวน 231 คน มีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 128 คน โดยที่ผู้ประกอบการ ๗ ส่วนใหญ่มีรายได้จากผลประกอบการเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท จำนวน 265 คน

และในจังหวัดนราธิวาสพบว่า ผู้ประกอบการ ๗ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจำนวน 244 คน ซึ่งส่วนใหญ่จะมีอายุน้อยกว่า 30 ปี จำนวน 127 คน และมีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจน้อยกว่า 11 ปี จำนวน 261 คน โดยมีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 287 คน ทั้งนี้ผู้ประกอบการ ๗ ส่วนใหญ่มีรายได้จากผลประกอบการเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท จำนวน 181 คน

ซึ่งผู้ประกอบการ ๗ ที่ตอบแบบสอบถามรวมกันทั้ง 4 จังหวัด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 878 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี จำนวน 520 คน ซึ่งมีระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจน้อยกว่า 11 ปี จำนวน 1120 คน และมีระดับการศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 716 คน โดยที่ผู้ประกอบการ ๗ ส่วนใหญ่มีรายได้จากผลประกอบการเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 30,000 บาท จำนวน 983 คน

5.3.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการทำการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ผ่านการใช้แบบจำลองโพรบิต (Probit) และโลจิต (Logit)

จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการทำการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย ผ่านการใช้แบบจำลองโพรบิต (Probit) และโลจิต (Logit) เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้ ก) กลุ่มปัจจัยประเภทของอาชญากรรม ข) กลุ่มปัจจัยทางด้านสังคม ค) กลุ่มปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ง) กลุ่มปัจจัยทางการเมือง จากนั้นนำผลที่ได้มาตีความหมายโดยใช้ การวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) ซึ่งมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้

ในการกำหนดตัวแปรตาม (y) ซึ่งก็คือ ข้อมูลรายได้จากผลประกอบการเฉลี่ยต่อเดือนของผู้ประกอบการ \forall ที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละจังหวัด มาทำการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ซึ่งได้ผลดังนี้ ในจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ย (Mean) ของรายได้จากผลประกอบการเฉลี่ยต่อเดือนสูงที่สุด คือ 37,081.7 บาท จังหวัดยะลามีค่าเฉลี่ย (Mean) ของรายได้จากผลประกอบการเฉลี่ยต่อเดือนสูงเป็นอันดับที่สอง คือ 37,028.0 บาท รองลงมาคือจังหวัดสงขลา ซึ่งค่าเฉลี่ย (Mean) ของรายได้จากผลประกอบการเฉลี่ยต่อเดือน คือ 30,794.3 บาท ในส่วนของจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีค่าเฉลี่ย (Mean) ของรายได้จากผลประกอบการเฉลี่ยต่อเดือนต่ำที่สุด คือ 29,911.5 บาทจากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองโพรบิต (Probit) และ โลจิต (Logit) ในขั้นตอนต่อไป ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

ผลการศึกษาการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองโลจิต (Logit) สำหรับกลุ่มปัจจัยด้านอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน ซึ่งในที่นี้จะสังเกตได้ว่าที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 95 นั้นมีอาชญากรรมประเภทโจรกรรมยานพาหนะ และอาชญากรรมประเภทการลอบวางเพลิง รวมถึงอาชญากรรมประเภทฆาตกรรม และอาชญากรรมประเภทวางระเบิด ส่วนที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 90 นั้นมีเพียงอาชญากรรม ประเภทขโมยเท่านั้น ซึ่งอาชญากรรมทุกประเภทนั้นมีผลกระทบไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการค้าชายแดน โดยในกลุ่มปัจจัยเรื่องนี้นั้นถือได้ว่ามีความสำคัญต่อผู้ประกอบการ \forall ในพื้นที่อย่างมาก เนื่องจากว่าผู้ประกอบการ \forall นั้นมีทัศนคติในด้านลบต่อการค้าชายแดนเท่านั้น และสำหรับกลุ่มปัจจัยด้านสังคมที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน ซึ่งในที่นี้จะสังเกตได้ว่าที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 95 นั้นมีปัจจัยเรื่องความแตกต่างด้านความเชื่อของแต่ละศาสนา และความแตกต่างด้านประเพณี ซึ่งความแตกต่างด้านประเพณีนั้นมีผลไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการค้า และความแตกต่างด้านความเชื่อของแต่ละศาสนานั้นมีผลไปในทิศทางเดียวกันกับการค้าชายแดน สำหรับกลุ่มปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน ซึ่งในที่นี้จะสังเกตได้ว่า

ที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 95 นั้นมีปัจจัยเรื่องการเก็บภาษีเพียงเรื่องเดียวที่มีผลต่อการค้าชายแดน และมีผลไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการค้าชายแดน สำหรับกลุ่มปัจจัยด้านการเมืองที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน ซึ่งในที่นี้จะสังเกตได้ว่าที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 95 นั้นมีปัจจัยเรื่องการปิดด่านศุลกากร และปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐที่มีผลต่อการค้าชายแดน รวมถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองของประเทศคู่ค้า และขั้นตอนและพิธีการในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ซึ่งการปิดด่านศุลกากร และความสัมพันธ์ทางการเมืองของประเทศคู่ค้านั้นมีผลไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการค้าชายแดน ส่วนการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ และขั้นตอนและพิธีการในการนำเข้า-ส่งออกสินค้านั้นมีผลไปในทิศทางเดียวกันกับการค้าชายแดน

ผลการศึกษารวบรวมวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองโพรบิต (Probit) สำหรับกลุ่มปัจจัยด้านอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน ซึ่งในที่นี้จะสังเกตได้ว่าที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 95 นั้นมีอาชญากรรมประเภทโจรกรรมยานพาหนะ และอาชญากรรมประเภทการลอบวางเพลิง รวมถึงอาชญากรรมประเภทฆาตกรรม และอาชญากรรมประเภทวางระเบิด ส่วนที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 90 นั้นมีเพียงอาชญากรรม ประเภทขโมยเท่านั้น ซึ่งอาชญากรรมทุกประเภทนั้นมีผลกระทบไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการค้า ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยหลักที่กระทบต่อทัศนคติของผู้ประกอบการ ฯ ในพื้นที่มากที่สุดเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองโลจิสติก (Logit) สำหรับกลุ่มปัจจัยด้านสังคมที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน ซึ่งในที่นี้จะสังเกตได้ว่าที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 95 นั้นมีปัจจัยเรื่องความแตกต่างด้านความเชื่อของแต่ละศาสนา และความแตกต่างด้านประเพณี ซึ่งความแตกต่างด้านประเพณีนั้นมีผลไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการค้าชายแดน และความแตกต่างด้านความเชื่อของแต่ละศาสนานั้นมีผลไปในทิศทางเดียวกันกับการค้าชายแดน สำหรับกลุ่มปัจจัยด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน ซึ่งในที่นี้จะสังเกตได้ว่าที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 95 นั้นมีปัจจัยเรื่องการเก็บภาษีเพียงเรื่องเดียวที่มีผลต่อการค้าชายแดน และมีผลไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการค้าชายแดน สำหรับกลุ่มปัจจัยด้านการเมืองที่ส่งผลต่อการค้าชายแดน ซึ่งในที่นี้จะสังเกตได้ว่าที่ระดับนัยสำคัญร้อยละ 95 นั้นมีปัจจัยเรื่องการปิดด่านศุลกากร และปัจจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐที่มีผลต่อการค้าชายแดน รวมถึงความสัมพันธ์ทางการเมืองของประเทศคู่ค้า และขั้นตอนและพิธีการในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า ซึ่งการปิดด่านศุลกากร และความสัมพันธ์ทางการเมืองของประเทศคู่ค้านั้นมีผลไปในทิศทางตรงกันข้ามกับการค้า ส่วนการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ และขั้นตอนและพิธีการในการนำเข้า-ส่งออกสินค้านั้นมีผลไปในทิศทางเดียวกันกับการค้า

ผลการศึกษารวบรวมวิเคราะห์การเปรียบเทียบระหว่างแบบจำลองโลจิสติก (Logit) และแบบจำลองโพรบิต (Probit) ซึ่งจะสังเกตได้ว่าค่า AIC และค่า BIC ซึ่งแบบจำลองโลจิสติก (Logit) นั้น

มีค่า AIC และ BIC ต่ำกว่าและมีความเหมาะสมมากกว่าแบบจำลองโพรบิต (Probit) จึงถูกใช้เป็นแบบจำลองหลักในการนำมาตีความหมายด้วยการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal Effects) ซึ่งสามารถสรุปผลได้ดังนี้

อาชญากรรมประเภทขโมย อาชญากรรมประเภทโจรกรรมยานพาหนะ อาชญากรรมประเภทการลอบวางเพลิง อาชญากรรมประเภทฆาตกรรม และอาชญากรรมประเภทการลอบวางระเบิด ปัจจัยด้านต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลต่อทัศนคติของผู้ประกอบการ ๆ ในทางลบ คือ ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอาชญากรรมใด ๆ ขึ้น ผู้ประกอบการ ๆ ล้วนแล้วแต่มีทัศนคติว่าปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลให้รายได้จากการค้าขายของตนลดลง ทั้งนี้ผู้ประกอบการ ๆ นั้นไม่คิดว่าความแตกต่างด้านความเชื่อของแต่ละศาสนานั้นจะส่งผลให้รายได้ของตนเองลดลง แต่ในทางกลับกันผู้ประกอบการ ๆ นั้นคิดว่าความแตกต่างด้านประเพณียังมีมากขึ้นก็จะส่งผลให้รายได้จากผลประกอบการของตนลดลง โดยหากว่ามีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้รายได้จากผลประกอบการลดลง นอกจากนี้ผู้ประกอบการ ๆ ยังมีทัศนคติว่า หากรัฐบาลมีการปิดด่านศุลกากร และมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ทางการเมืองกับประเทศคู่ค้ามากขึ้น ก็จะส่งผลให้รายได้จากผลประกอบการลดลง ทั้งนี้ยังมีส่วนของการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐที่เป็นประโยชน์ต่อการค้า รวมถึงขั้นตอนและพิธีการในการนำเข้า-ส่งออกสินค้ามีความสะดวกสบาย ก็จะทำให้การค้าขายได้ดี และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

5.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากการศึกษาและวิเคราะห์ถึง ผลกระทบของปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการค้าขายแดน พบว่ากลุ่มปัจจัยด้านประเภทของอาชญากรรม กลุ่มปัจจัยทางด้านสังคม กลุ่มปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และกลุ่มปัจจัยทางการเมือง ล้วนแล้วแต่ทำให้ผู้ประกอบการ ๆ ในพื้นที่มีทัศนคติว่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อรายได้จากผลประกอบการของตน ซึ่งสำหรับกลุ่มปัจจัยด้านประเภทของอาชญากรรม ได้แก่ ประเภทขโมย ประเภทโจรกรรมยานพาหนะ ประเภทฆาตกรรม ประเภทการลอบวางเพลิง และประเภทการลอบวางระเบิด ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ทางภาครัฐหรือองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องเร่งหาวิธีแก้ไขอย่างเร่งด่วน เนื่องมาจากว่าปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในพื้นที่นั้นกินระยะเวลายาวนาน ทำให้ประชาชนหรือผู้ที่อยู่อาศัยทั้งที่ทำการค้าขายหรือเพียงแค่อาศัยในพื้นที่นั้น ๆ ต่างพากันหวาดกลัว และหวาดระแวงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ปัญหาดังกล่าวนั้นทางภาครัฐหรือผู้ที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจึงควรเร่งหาวิธีในการยุติหรือพยายามทำให้รุนแรงทั้งหลายเกิดและสร้างความเสียหาย

ให้น้อยที่สุด เพื่อที่จะสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ หรือสิงคโปร์ หรือเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้น รวมถึงยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความกินคืออยู่มากยิ่งขึ้น

สำหรับกลุ่มปัจจัยด้านสังคมนั้น เรื่องที่ทางภาครัฐหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นควรที่จะมุ่งให้ความสนใจในการพัฒนาหรือส่งเสริมการค้าขายในพื้นที่สามจังหวัดภาคใต้ให้ดียิ่งขึ้นคือ การส่งเสริมให้ความแตกต่างด้านประเพณีของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นมันน้อยลง หรือพยายามส่งเสริมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวไม่มีความรู้สึกว่าการตนเองแตกต่างหรือแตกต่างไม่สามารถเข้าร่วมสังคมกับผู้อื่นได้ ความแตกต่างด้านความเชื่อของแต่ละศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากต่อประชาชนในพื้นที่ ภาครัฐจึงต้องเร่งส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย โดยการแก้ปัญหาด้านสังคมนี้จะเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีให้กับคนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

สำหรับกลุ่มปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนั้น ทั้งภาครัฐหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นควรมุ่งเน้นไปที่เรื่องการจัดเก็บภาษี ซึ่งสามารถสังเกตได้ว่าหากภาครัฐมีการจัดเก็บภาษีในการส่งออกมากขึ้น จะทำให้ผู้ประกอบการ ๆ นั้นมีความรู้สึกว่าการค้าขายนั้นลดลง หรืออาจจะไม่คุ้มค่าต่อการค้าขายผ่านแดน ดังนั้นการจัดเก็บภาษีจึงควรมีความเหมาะสม และไม่ทำให้ทั้งทางภาครัฐหรือภาคเอกชนได้รับความเดือดร้อนจากการเก็บภาษีดังกล่าว

สำหรับเรื่องที่ภาครัฐหรือผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนั้นควรให้ความสำคัญในส่วนของกลุ่มปัจจัยทางการเมืองนั้นมี เรื่องการปิดด่านศุลกากร เพราะผู้ประกอบการ ๆ นั้นมีทัศนคติว่าหากมีการปิดด่านศุลกากรเกิดขึ้น จะทำให้ผู้ที่อาศัยหรือค้าขายในพื้นที่นั้นไม่สามารถทำการค้าขายได้ ภาครัฐจึงควรดูแลหรือพยายามหลีกเลี่ยงการปิดด่านศุลกากร หรือหากมีความจำเป็นต้องปิดก็ควรมีนโยบายเพื่อมาบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเช่นกัน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐนั้นสามารถเป็นได้ทั้งผลดีและผลเสียต่อประชาชน ดังนั้นการกำหนดนโยบายต่าง ๆ ขึ้นมาจะต้องคำนึงถึงความเดือดร้อนหรือมีผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด อีกทั้งควรจะรักษาความสัมพันธ์ทางการเมืองของประเทศคู่ค้าเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้นำไปสู่ปัญหาอื่น ๆ ที่จะตามมา และเพื่อให้ผู้ประกอบการ ๆ ตามแนวชายแดนได้ทำการค้าขายอย่างราบรื่น ส่วนขั้นตอนและพิธีการในการนำเข้า-ส่งออกสินค้านั้นควรมีความสะดวกและไม่ยุ่งยากจนเกินไปเพื่อให้ง่ายต่อการทำการค้าของประชาชนหรือผู้ประกอบการ ๆ ที่จำเป็นต้องมีการนำเข้าและส่งออกสินค้า

จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะสามารถสังเกตได้ว่าปัญหาด้านอาชญากรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทางภาครัฐหรือองค์กรเอกชน

ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนทุกคนต้องร่วมกันช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ซึ่งหากปล่อยปัญหานี้ไว้นานเกินไปอาจจะไม่สามารถยุติความรุนแรงให้สงบลงได้ หรืออาจจะเป็นการนำไปสู่ปัญหาที่หนักและใหญ่หลวงกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้อีก ทั้งยังต้องคอยควบคุมดูแลปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการทำงานการค้าบริเวณชายมากขึ้นไปอีกเช่นกัน

5.5 ข้อจำกัดของการวิจัย

เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้ จะต้องมีการออกไปเก็บข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ ฯ ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา และนราธิวาส ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้จะต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทั้งสี่จังหวัดที่กล่าวมา อีกทั้งยังเผชิญปัญหาอื่น ๆ อีกเช่นกัน ดังเช่น การให้ความร่วมมือของผู้ประกอบการ ฯ นั้นค่อนข้างยาก เนื่องจากผู้ประกอบการ ฯ ส่วนใหญ่มีความกังวลว่าตนเองจะได้รับความเดือดร้อนหากให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ที่คอยสร้างความปั่นป่วนในพื้นที่นั้น ๆ อีกทั้งยังมีความกังวลว่าจะได้รับการจัดเก็บภาษีจากทางภาครัฐเพิ่มขึ้นหากให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของตนเอง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอธิบายให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาวิเคราะห์ในภาพรวมเท่านั้นจะไม่มีทางเจาะจงเป็นรายบุคคลแต่อย่างใด อีกหนึ่งปัญหาที่พบจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามก็คือ การสื่อสารกับผู้ประกอบการ ฯ ที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในประจำวัน อีกทั้งยังไม่สามารถอ่านเขียนเป็นภาษาไทยได้อย่างชัดเจน ทำให้เกิดความยากลำบากในการเก็บแบบสอบถาม ดังนั้นผู้เก็บแบบสอบถามจึงจำเป็นต้องสามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและมาลาญท้องถิ่น เพื่อให้สามารถอ่านคำถามและสื่อสารให้ผู้ประกอบการ ฯ สามารถเข้าใจและตอบแบบสอบถามได้อย่างชัดเจน

5.6 แนวทางการวิจัยในอนาคต

เพื่อให้การศึกษาในครั้งต่อไปได้ผลการศึกษาถึงผลกระทบของปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการค้าชายแดน มีความเฉพาะเจาะจง มีความชัดเจนและเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด ดังนั้น การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในกลุ่มผู้ประกอบการ ฯ ในส่วนอื่น ๆ เช่น ผู้ประกอบการ ฯ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดน และผู้ประกอบการ ฯ ในทุกรูปแบบ เช่น การให้บริการต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่

ทำการค้าขายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หรืออาจจะมีการศึกษาไปถึงผู้ประกอบการชาวมาเลเซียที่ทำการค้าขายอยู่ในบริเวณชายแดนเช่นกัน

ทั้งนี้ในการวิจัยครั้งถัดไปอาจจะมีการเพิ่มปัจจัยด้านอื่นเข้ามาในการศึกษามากขึ้นเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมมากกว่าการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ หรืออาจจะมีการศึกษาที่เฉพาะเจาะจงไปในแต่ละจังหวัดหรือแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะได้ทราบถึงทัศนคติของผู้ประกอบการ ฯ หรือผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงการนำทฤษฎีอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องมาสนับสนุนการวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.7 สรุป

ในการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการค้าชายแดน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงลักษณะพื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้ประกอบการ ฯ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซียและเพื่อให้ทราบถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยที่มีต่อการค้าชายแดนโดยแบบจำลองโพรบิต (Probit) และโลจิต (Logit) โดยข้อมูลที่นำมาใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ได้เก็บจากแบบสอบถามทั้งสิ้นจำนวน 1,600 ตัวอย่าง โดยจะเก็บรวบรวมเป็นรายจังหวัด ได้แก่ ยะลา ปัตตานี สงขลา และนราธิวาส จังหวัดละ 400 ตัวอย่าง จากนั้นนำมาวิเคราะห์และประมวลผลรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ภายในแบบจำลอง ซึ่งในส่วนของผลการศึกษาพบว่ากลุ่มปัจจัยประเภทของอาชญากรรม ได้แก่ อาชญากรรมประเภทขโมย อาชญากรรมประเภทโจรกรรมยานพาหนะ อาชญากรรมประเภทการลอบวางเพลิง อาชญากรรมประเภทฆาตกรรม และอาชญากรรมประเภทการลอบวางระเบิด ส่วนกลุ่มปัจจัยทางด้านสังคม ได้แก่ ความแตกต่างด้านความเชื่อของแต่ละศาสนา และความแตกต่างด้านประเพณี และกลุ่มปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ การเก็บภาษี รวมถึงกลุ่มปัจจัยทางการเมือง ได้แก่ การปิดด่านศุลกากร การเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ ความสัมพันธ์ทางการเมืองของ ประเทศคู่ค้า และขั้นตอนและวิธีการในการ นำเข้า-ส่งออกสินค้า ซึ่งปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้ประกอบการ ฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

“องค์ความรู้ใหม่ของงานวิจัยชิ้นนี้ สรุปได้ว่าผลกระทบของปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการค้าชายแดน โดยการวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองโพรบิต (Probit) และโลจิต (Logit) พบว่า กลุ่มปัจจัยประเภทของอาชญากรรม กลุ่มปัจจัยทางด้านสังคม กลุ่มปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ และกลุ่มปัจจัยทางการเมืองนั้น ส่งผลกระทบต่อทัศนคติของผู้ประกอบการ ฯ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”

